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นายเจริญ  จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 
เมื่อเปิดประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือ โดยใช้เวลาประมาณ ๑ ช่ัวโมง จากนั้นประธาน 
ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยวาระแรกเป็นกระทู้ถามสดซึ่งในวันนี้ถูกบรรจุ ๓ กระทู้ คือ กระทู้
ถามสด เรื่องการเกิดแผ่นดินไหวและการป้องกันภัยธรรมชาติ ต้ังถามโดย ส.ส. เรวัต  อารีรอบ กระทู้ถามสด
เรื่องการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและปัญหาภัยแล้ง ต้ังถามโดย 
ส.ส. ประสาท  ตันประเสริฐ ซึ่งกระทู้ถามสดเรื่องนี้ประธานแจ้งว่ารัฐมนตรีที่จะมาตอบชี้แจงติดภารกิจจึงขอ
เลื่อนการถามตอบกระทู้ดังกล่าวออกไปก่อน ส่วนกระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓ เป็นของ ส.ส. นคร  มาฉิม ต้ังถาม
เรื่องการดําเนินนโยบายของรัฐบาล เรื่องค่าแรงขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท และปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท  

การถามตอบกระทู้ถามสดเรื่องแรก เรื่องการเกิดแผ่นดินไหวและการป้องกันภัยธรรมชาติ 
เจ้าของกระทู้คือ ส.ส. เรวัต  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดภูเก็ต ได้ต้ังกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นาวาอากาศอนุดิษฐ์  นาครธรรพ รมว. กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มาตอบชี้แจงแทน โดยผู้ต้ังกระทู้ถามได้ถามถึงกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 
๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๕.๓๘ น. มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณเกาะสุมาตรา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย วัดแรงสั่นสะเทือนได้ ๘.๙ ริกเตอร์ ทําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
มีความต่ืนตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ประชาชนบางพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตไม่สามารถรับการแจ้งเตือน 
จากหอเตือนภัยซึ่งติดต้ังอยู่ในพื้นที่ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้น
บริเวณตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทําให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายร้อย
หลังคาเรือน ดังนั้นผู้ต้ังกระทู้จึงขอถามว่า รัฐบาลรู้หรือไม่ว่าหอเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้และรัฐบาลมีนโยบาย
ดูแล ช่วยเหลือบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างไร จากนั้น นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์  
นาครธรรพ รมว. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ตอบชี้แจงกรณีหอเตือนภัยว่าอยู่ในความ
รับผิดชอบของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ส่วนการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่นั้นกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบ อย่างไรก็ตามได้มีการบูรณาการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง ส่วนการตรวจสอบหอเตือนภัย 
ในจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๒๐ หอ นั้น ผลการตรวจสอบปรากฏว่า มีหอเตือนภัยที่ไม่สามารถใช้ได้จํานวนน้อย 
แต่จะได้เร่งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ส่วนความเสียหายที่ เกิดจากเหตุแผ่นดินไหวเป็นหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือ สําหรับการชดเชย 
ให้ผู้เสียหายนั้นจะใช้งบประมาณจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๕๐ ล้านบาท โดยใช้ระเบียบกระทรวงการคลังชดเชยให้
ผู้เสียหายครัวเรือนละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท  
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การถามตอบกระทู้ถามสดเรื่องต่อมาเป็นกระทู้ถามของ ส.ส. นคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพิษณุโลก ต้ังถามนายกรัฐมนตรี เรื่องการดําเนินการนโยบายของรัฐบาล เรื่อง
ค่าแรงขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท และปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 
รมว. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มาช้ีแจงแทน ทั้งนี้ผู้ ต้ังกระทู้ถามได้สอบถามว่ารัฐบาล 
จะรับผิดชอบต่อนโยบายนี้อย่างไร ซึ่ง รมว. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ช้ีแจงว่านักการเมืองทุกคน
ต้องรับผิดชอบต่อนโยบายที่ใช้หาเสียงโดยเฉพาะหากเป็นรัฐบาลก็ย่ิงต้องรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ 
ถือว่านโยบายค่าแรงงานขั้นตํ่าและปรับอัตราเงินเดือนสําหรับผู้จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีเป็นนโยบาย
เร่งด่วน ทั้งนี้การดําเนินการดังกล่าวต้องประกอบด้วยความคิดเห็นของไตรภาคี ซึ่งมีทั้งรัฐบาล ผู้ประกอบการ
และลูกจ้าง เพื่อไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้รับผลกระทบและเพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รมว.กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมกล่าวว่า นโยบายค่าแรงงานขั้นตํ่าได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายและทุกจังหวัด แต่เมื่อ 
เกิดปัญหาอุทกภัยเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ ผู้ประกอบการได้ขอต่อรัฐบาลให้เลื่อนเวลาการดําเนินงานตามนโยบายต่างๆ 
ซึ่งทําให้รัฐบาลต้องทยอยขึ้นค่าแรงงานขั้นตํ่าแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและ
ความพร้อมของแต่ละจังหวัด ส่วนการดําเนินการนั้นได้วางแผนดําเนินการตามขั้นตอนในแต่ละปี 

ต่อจากนั้น เป็นการถามตอบกระทู้ถามทั่วไป ซึ่งในวันนี้มี ๕ กระทู้ ซึ่งประธานแจ้งต่อ 
ที่ประชุมว่ารัฐมนตรีที่จะตอบชี้แจงกระทู้ที่ ๑.๒.๒ เรื่องการแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแก่นักเรียนและกระทู้ถาม
ที่ ๑.๒.๔ เรื่องการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยลําพอก ตําบลยาง อําเภอศีขรภูมิและอ่างเก็บน้ําบ้านเกาะแก้ว 
ตําบลเกาะแก้ว อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อน
การถามตอบกระทู้ถามทั้ง ๒ เรื่องออกไปก่อน จากนั้นเป็นการถามตอบกระทู้ถามที่เหลืออีก ๓ เรื่อง ดังนี้ 

กระทู้ถามทั่วไปเรื่องแรก คือเรื่องความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ําเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ ต้ังถามโดย ส .ส . สงกรานต์  จิตสุทธิภากร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ผู้ต้ังถามได้กล่าวถึงความเดือดร้อน 
ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา
เทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ที่จะสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมในเขตเทศบาลแต่ไม่มีงบประมาณ
เพียงพอและเมื่อคราวที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพความเรียบร้อยและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น 
แก่จังหวัดนครสวรรค์ ทางเทศบาลจึงได้ขอสนับสนุนโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ําในเขตเทศบาลจาก
นายกรัฐมนตรีโดยตรง เพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณและดําเนินการก่อสร้างเขื่อนให้แล้วเสร็จต่อไป ดังนั้น
จึงขอถามว่ารัฐบาลได้ดําเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ําเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมในเขตเทศบาลนครสวรรค์แล้วหรือไม่ ขอทราบรายละเอียด จากนั้น นายชูชาติ หาญสวัสด์ิ 
รมช. กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีตอบชี้แจงว่ารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณของ 
กบอ. แล้วเพื่อดําเนินการก่อสร้างโครงการต่อไป แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอแบบก่อสร้างเขื่อนกันน้ําดังกล่าว 

กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๒ เป็นของ ส.ส. ชะวรลัทธ์ิ  ชินธรรมมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคภูมิใจไทย จังหวัดราชบุรี ได้ต้ังถาม เรื่องขอให้มีการขยายสะพานข้ามคลองไผ่สามเกาะ ตําบลเขาขลุง 
อําเภอบ้านโป่ง จังหวังราชบุรี เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุเป็นกรณีเร่งด่วน โดยผู้ต้ังกระทู้ได้กล่าวถึง 
ความยากลําบากของประชาชนและนักเรียนที่จําเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าวในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
การจราจรคับคั่ง ติดขัดและเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตบ่อย เนื่องจากสะพานดังกล่าวมีอายุการใช้งานมานาน 
๔๐ ปี ความกว้างของสะพานแคบกว่าถนน บริเวณคอสะพานที่เชื่อมต่อกับถนนไม่มีความสมดุลเกิดเป็น
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ลักษณะคอขวด รวมทั้งบริเวณดังกล่าวยังไม่มีการติดต้ังไฟจราจรจึงได้ต้ังคําถามไว้ ๒ ข้อ คือ ๑ รัฐบาลจะมี
โครงการขยายสะพานให้กว้างขึ้นภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จะได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
๒. ในระหว่างที่ยังต้องใช้เส้นทางดังกล่าวนี้ รัฐบาลจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรบริเวณ
ดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วนอย่างไร ขอทราบรายละเอียด ทั้งนี้ในการตอบกระทู้ดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้
มอบหมายรัฐมนตรี ๒ ท่านมาชี้แจงแทน คือ นายชูชาติ  หาญสวัสด์ิ รมช. กระทรวงมหาดไทยและ พลตํารวจโท 
ชัจจ์  กุลดิลก รมช . กระทรวงคมนาคม โดยท้ัง ๒ ท่านยืนยันว่าจะดําเนินการขอตั้งงบประมาณให้ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ส่วนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อลดอุบัติเหตุนั้น จะดําเนินการเร่งรัดให้ติดต้ัง 
ไฟจราจรบริเวณดังกล่าวต่อไป 

กระทู้ถามเรื่องสุดท้ายในวันนี้เป็นกระทู้ของ ส.ส. สุชาติ ภิญโญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคเพื่อไทย จังหวัดนครราชสีมา ต้ังถามเรื่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านมาบค่าย หมู่ที่ ๖ 
ตําบาลทัพรั้ง และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านทัพรั้ง หมู่ที่ ๑ ตําบาลทัพรั้ง อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่ออําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเส้นทางแรกยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ 
ส่วนเส้นทางที่ ๒ มีสภาพชํารุดทรุดโทรมยังไม่มีการปรับปรุงซ่อมแซม จึงขอถามว่า ๑. รัฐบาลมีนโยบายจัดทํา
โครงการก่อสร้างเส้นทางและปรับปรุงซ่อมแซมถนนทั้ง ๒ เส้นทางดังกล่าว ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นี้
หรือไม่ ๒. หากรัฐบาลไม่มีนโยบายดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จะสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนิน
โครงการได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด จากน้ัน รมต. ชูชาติ หาญสวัสด์ิ รมช. กระทรวงมหาดไทย 
ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าจะได้ดําเนินการตรวจสอบว่าถนนดังกล่าวอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของหน่วยงานใดหรือเป็นความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากเป็นของกรมทางหลวง 
ก็จะสามารถดําเนินการของบประมาณจากส่วนกลางได้ จึงขอให้เจ้าของกระทู้ได้ติดตามนําภาพหลักฐาน
ประกอบการของบประมาณนํามามอบให้รัฐมนตรีเพื่อดําเนินการของบประมาณในปีต่อไป 

ภายหลังจบวาระกระทู้ถามท่ัวไปแล้ว ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ทั้งนี้ วาระถัดมาเป็นวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม โดยเรื่องแรกคือเรื่องรับทราบงบดุลและรายงาน
การรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒ ซึ่งมีสมาชิก
สนใจอภิปรายซักถามและตั้งข้อสังเกตเป็นจํานวนมาก โดยมี นายวิทยา  บุรณศิริ รมช. กระทรวงสาธารณสุข 
และ รมช. นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ รวมทั้งตัวแทนของ สปสช. ตอบชี้แจง โดย รมต. ช้ีแจงต่อข้อห่วงใย 
ของสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร, นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น โดย รมต. 
สาธารณสุขขอรับข้อห่วงใยของสมาชิกทุกอย่างเพื่อนําไปพิจารณาดําเนินการต่อไป จากนั้นตัวแทนของ สปสช. 
ได้ช้ีแจงข้อซักถามของสมาชิกเกี่ยวกับงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๓ 
และ ๒๕๕๒ รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณว่าได้ใช้จ่ายไปในส่วนใดบ้าง และใช้เงินไปเท่าใด รวมถึงผลการ
ดําเนินงาน 

เมื่อจบเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องแรกแล้ว ประธานได้แจ้งเรื่องรับทราบเรื่องที่ ๑ ต่อที่ประชุม 
คือเรื่องรับทราบผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติม พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และต่อด้วย การรับรองรายงานการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร (สมัยสามัญทั่วไป) ๒ ครั้ง คือครั้งที่ ๑๕ วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑๖ 
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕  



- ๔ - 
 

ต่อจากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยในวันนี้เป็นการพิจารณาในวาระ ๒ เรียงตามลําดับมาตรา 
ซึ่งมีทั้งสิ้น ๕๐ มาตรา ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการให้มีสภาวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์เพื่อควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาองค์ความรู้และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
มีคุณภาพและมาตรฐานและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีผู้ขอสงวนคําแปรญัตติและไม่มีกรรมาธิการขอสงวน
ความเห็น แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในบางมาตรา ทําให้มีสมาชิกผู้สนใจติดใจอภิปรายในมาตราที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะมาตรา ๒ ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกรรมาธิการ
ได้เพิ่มเติมข้อความต่อไปว่า เว้นแต่มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด เจ็ดร้อยยี่สิบวัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ทําให้มีสมาชิกอภิปรายทักท้วงและไม่เห็นด้วย 
โดยให้เหตุผลว่าเป็นการเขียนกฎหมายที่ผิดหลักการ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เสนอให้กรรมาธิการนํากลับไป 
ปรับแก้ไขใหม่ให้รอบคอบก่อน ในที่สุดกรรมาธิการยอมถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว นํากลับไปพิจารณา
อีกครั้งก่อนที่จะนํามาเสนอสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมคราวต่อไป จากนั้นประธานสั่งปิดประชุม 
เวลา ๑๘.๓๖ น. 

 

 


